

รายงานแผนการดำเนินงานประจำปี

พ.ศ.2567



องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์

อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

ส่วนที่ 1 บทนำ

1.1 บทนำ

แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดโครงการพัฒนาและกิจการที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์กับการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา แผนงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่างๆรวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น แสดงถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานในอันได้แก่ สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในแผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน

แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์นำมาจากงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เฉพาะปี พ.ศ.2567 ซึ่งได้นำมาจัดทำเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567

1.2 วัตถุประสงค์การจัดทำแผนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

- (1) เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนาท้องถิ่นรวมถึงกิจกรรม งานต่างๆรวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุสำหรับการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
- (2) เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร์ในระดับจังหวัดที่มีการดำเนินการจริงที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณนั้น
- (3) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
- (4) เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายตามที่ได้กำหนดและประกาศใช้

1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

(1) สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ จัดทำหนังสือเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนรัฐวิสาหกิจที่ดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อนำโครงการ/งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุมาดำเนินการจัดทำเป็นแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยกำหนดส่งโครงการ (หรือตามแบบที่กำหนด)

(2) สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำหนังสือเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เพื่อให้สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำแผนงาน/โครงการพัฒนา/กิจกรรม/งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะลงในแบบ ผด.01 และแบบ ผด.02

(3) สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ จัดทำบันทึกข้อความและหนังสือประชุมนำเสนอประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ จัดทำ (ร่าง) แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

(4) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ประชุมและรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์

(5) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ประชุมเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 และได้พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ประกาศเป็นแผนการดำเนินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์

1.4 ประโยชน์การจัดทำแผนการดำเนินงาน

ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ มีดังนี้

(1) สามารถดำเนินการ บริหารงบประมาณรายจ่ายได้ตามแผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ครบถ้วน

(2) สามารถดำเนินการบริหารงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสมและเป็นตามฐานะการเงินการคลัง

(3) ทำให้ทราบว่า มีหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจในพื้นที่อำเภอบ้านแฮด เข้ามาดำเนินการพัฒนาจริงในพื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ ยังช่วยให้ประหยัดงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์และไม่เกิดความซ้ำซ้อนในการพัฒนาพื้นที่

(4) ทำให้การพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้อง เชื่อมโยงในระดับจังหวัดเป็นองค์รวมในเชิงยุทธศาสตร์ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่

1.5 การนำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์จะนำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่ประกาศใช้แล้วดำเนินการให้มีความสอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และปฏิบัติตามกฎระเบียบของราชการที่กำหนดไว้

หลักการและเหตุผล

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ มีหน้าที่และอำนาจตามมาตรา 50 และมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 และประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับต่างๆ ที่กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ มีหน้าที่และอำนาจในการจัดระบบบริการสาธารณะหรือการจัดทำบริการสาธารณะและกิจการมสาธารณะ และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่กำหนดไว้ เช่น กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 เป็นต้น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์กับการพัฒนาที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา แผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมงานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงลดความซับซ้อนของโครงการต่างๆ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภายในได้แก่ สำนัก กอง ฝ่ายต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ในแผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารและควบคุมการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ มีความสอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ต่อไป



แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

2.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.02

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

(1) แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566		พ.ศ. 2567							ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลโนนสมบูรณ์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาประเภท กีฬาสากล ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด ปิด อบรม	100,000	ตำบลโนนสมบูรณ์	กองการศึกษา				←	→									
2	โครงการส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนทีมนักกีฬาตำบลโนนสมบูรณ์	30,000	ตำบลโนนสมบูรณ์	กองการศึกษา				←	→									
3	โครงการประเพณีทอดเทียนเข้าพรรษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายแห่เทียนพรรษา	40,000	ตำบลโนนสมบูรณ์	กองการศึกษา												←	→	
4	โครงการลอยกระทงตำบลโนนสมบูรณ์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ ค่าเปิด ปิด โครงการ ค่าประกวดรางวัล ต่างๆ	50,000	ตำบลโนนสมบูรณ์	กองการศึกษา													←	→



ที่	แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
-----	-------------------------------------

(2) แผนการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567						ดำเนินการ แล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	
1	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระจันทร์	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ และการตกแต่งสถานที่ อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด และปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ อุปกรณ์ อื่นๆ	10,000	ศพด.วัดสระจันทร์	กองการศึกษา				←————→						
2	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นิคมโนนสมบูรณ์	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ และการตกแต่งสถานที่ อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด และปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ อุปกรณ์ อื่นๆ	20,000	ศพด.นิคมโนนสมบูรณ์	กองการศึกษา				←————→						
3	โครงการจัดนิทรรศการทางด้านวิชาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระจันทร์	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ และการตกแต่งสถานที่ อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด และปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ อุปกรณ์ อื่นๆ	15,000	ศพด.วัดสระจันทร์	กองการศึกษา				←————→						

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.
4	โครงการจัด นิทรรศการด้าน วิชาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นิคมโนนสมบูรณ์	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ และการตกแต่งสถานที่ อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด และปิดการฝึกอบรม ค่า วัสดุ เครื่องเขียน และ อุปกรณ์ อื่นๆ	20,000	ศพด.นิคมโนนสมบูรณ์	กองการศึกษา				←————→								
5	โครงการทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้ระดับ ปฐมวัยศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ และการตกแต่งสถานที่ อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด และปิดการฝึกอบรม ค่า วัสดุ เครื่องเขียน และ อุปกรณ์ อื่นๆ	30,000	-	กองการศึกษา				←————→								
รวม 5 โครงการ			185,000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แบบ ผด.02

(1) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป	13,000,000	ครอบคลุมทุกพื้นที่ของตำบลโนนสมบูรณ์	สำนักปลัด	←												→
2	เบี้ยยังชีพความพิการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการที่แพทย์รับรองและการทำวินิจฉัยแล้ว	7,150,000	ครอบคลุมทุกพื้นที่ของตำบลโนนสมบูรณ์	สำนักปลัด	←												→
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์รับรอง	180,000	ในพื้นที่ ตำบลโนนสมบูรณ์	สำนักปลัด	←												→
รวม 3 โครงการ			13,895,000	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ที่	ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	(บาท)	ดำเนินการ	งานรับผิดชอบหลัก	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	แล้วเสร็จ
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	1,848,700	พื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์	กองการศึกษา													

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง จำนวนเด็ก 190 คน จำนวนวัน 245 วัน . ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว) จำนวนเงิน 348,840 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 2-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดทั้ง 2 แห่ง จำนวนเด็ก 190 คน คนละ 1,836 บาท/คน/ปี

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน สำหรับเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด 2 แห่ง จำนวนเด็ก 190 คน ประกอบด้วย

1 ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/คน/ปี

2 ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 290 บาท/คน/ปี

3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 325 บาท/คน/ปี

4 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 464 บาท/คน/ปี

แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566		พ.ศ. 2567								ดำเนินการแล้วเสร็จ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.		
5	โครงการอบรม/ประชุมผู้ปกครองในการจัดการศึกษาและเลี้ยงดูบุตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กนิ คม โนน สมบูรณ์	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ อื่นๆ	20,000	ศพด.นิคมโนนสมบูรณ์	กองการศึกษา															
6	โครงการปฐมวัยน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระจันทร์	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ อื่นๆ	15,000	ศพด.วัดสระจันทร์	กองการศึกษา															
7	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	เพื่อจัดสรรเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กเล็ก เด็ก ป.1 - ป.6 สำหรับโรงเรียนสังกัดสพฐ.	2,512,000	ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์	กองการศึกษา															
รวม 7 โครงการ			6,385,216	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

รายงานแสดงความก้าวหน้า
ตามแผนดำเนินงาน พ.ศ.2567
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2567

รายงานงบประมาณคงเหลือ
ประจำปีเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	รหัสงบประมาณ (เชื่อมระบบ e-GP)	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
บกลาง	บกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		9967041111100001	230,000.00	0.00	0.00	0.00	96,440.00	133,560.00
บกลาง	บกลาง	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		9967041111110001	10,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	6,000.00
บกลาง	บกลาง	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		9967041111180001	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,226,800.00	6,773,200.00
บกลาง	บกลาง	เบี้ยยังชีพผู้พิการ		9967041111190001	7,150,000.00	0.00	0.00	0.00	3,261,200.00	3,888,800.00
บกลาง	บกลาง	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		9967041111200001	180,000.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	107,000.00
บกลาง	บกลาง	เงินสำรองจ่าย		9967041111210001	800,000.00	0.00	100,000.00	0.00	617,821.00	82,179.00
บกลาง	บกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	996704111220001	498,142.00	0.00	0.00	0.00	498,142.00	0.00
บกลาง	บกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู	996704111220002	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
บกลาง	บกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญพนักงานครู (ช.ค.บ.)	996704111220003	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
บกลาง	บกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	996704111220004	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
บกลาง	บกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนสมบูรณ์	996704111220005	117,895.00	0.00	0.00	0.00	117,895.00	0.00
รวมบกลาง					22,147,037.00	0.00	100,000.00	0.00	10,895,298.00	11,151,739.00
รวมงบกลาง					22,147,037.00	0.00	100,000.00	0.00	10,895,298.00	11,151,739.00
งบบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนรายเดือนนายก อบจ.นกออัคร		9967011121020001	725,760.00	0.00	0.00	0.00	362,880.00	362,880.00

งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	รหัสงบประมาณ (เชื่อมระบบ e-GP)	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
งบบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนรายเดือนนายก อบจ.นกออัคร		9967011121050001	120,960.00	0.00	0.00	0.00	60,480.00	60,480.00
งบบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนประจำฐานสภา/รองประธานสภา/เลขาธิการสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น		9967011121070001	1,676,160.00	0.00	0.00	0.00	838,080.00	838,080.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					2,882,880.00	0.00	0.00	0.00	1,441,440.00	1,441,440.00
งบบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		9967011122010001	3,693,360.00	0.00	0.00	0.00	1,776,240.00	1,917,120.00
งบบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินพิเศษต่างๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		9967011122020001	138,000.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	69,000.00
งบบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง		9967011122030001	186,000.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	93,000.00
งบบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		9967011122070001	600,000.00	0.00	0.00	0.00	293,880.00	306,120.00
งบบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินพิเศษต่างๆ ของพนักงานจ้าง		9967011122080001	51,900.00	0.00	0.00	0.00	26,350.00	25,550.00
งบบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินอื่น ๆ		9967011122120001	0.00	10,000.00	0.00	0.00	4,000.00	6,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					4,669,260.00	10,000.00	0.00	0.00	2,262,470.00	2,416,790.00
งบบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เงินประจำโยชนเดือนเงินเป็นภาคพิเศษ	9967011131010002	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
งบบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	9967011131010001	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
งบบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		9967011131030001	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
งบบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าชำบ้าน		9967011131040001	276,000.00	0.00	0.00	23,000.00	106,000.00	147,000.00
งบบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการพนักงาน/ลูกจ้างประจำ	9967011131050001	60,000.00	0.00	0.00	0.00	31,400.00	28,600.00

งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	รหัสงบประมาณ (ชื่อระบบ e-GP)	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
งานบริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้มีปฏิบัติราชการเป็นประธานคณะกรรมการปกครองส่วนท้องถิ่น	ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้แต่งตั้งตามกฎกระทรวงการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	9967011331010001	150,000.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00	108,600.00
งานบริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		9967011331030001	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
งานบริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน		9967011331040001	192,000.00	0.00	0.00	12,000.00	85,000.00	95,000.00
งานบริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงานลูกจ้างประจำ	9967011331050001	60,000.00	0.00	0.00	0.00	22,650.00	37,350.00
รวมค่าตอบแทน					462,000.00	0.00	0.00	12,000.00	149,050.00	300,950.00
งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	ค่ารับรอง	9967011332020001	10,000.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	7,700.00
งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับโครงการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายขบวนรายจ่ายอื่น ๆ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	9967011332030001	40,000.00	0.00	0.00	0.00	26,444.00	13,556.00
งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับโครงการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายขบวนรายจ่ายอื่น ๆ	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	9967011332030003	35,000.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	7,400.00
งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับโครงการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายขบวนรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	9967011332030004	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับโครงการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายขบวนรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีท้องถิ่นกาบเชิงและปลุกุลร้าง	9967011332030002	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		9967011332040001	30,000.00	0.00	0.00	0.00	14,749.00	15,251.00
รวมค่าใช้สอย					377,000.00	0.00	0.00	0.00	83,093.00	293,907.00
งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		9967011333010001	60,000.00	0.00	0.00	0.00	19,998.00	40,002.00
งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		9967011333070001	10,000.00	0.00	0.00	0.00	360.00	9,640.00
งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		9967011333080001	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		9967011333140001	50,000.00	0.00	0.00	0.00	37,950.00	12,050.00

งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	รหัสงบประมาณ (ชื่อระบบ e-GP)	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	จัดซื้อเครื่องฟลัดเซอร์หรือ LED ซาต้า ชนิด Network แบบที่ 1	9967011141160001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งานบริหารทั่วไป	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	โครงการทุนปฏิบัติการร่วมในการซ่อมแซมอุปกรณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบ้านเสด็จ	9967011161010001	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
รวมเงินอุดหนุน					0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
รวมงานบริหารทั่วไป					10,517,507.00	30,000.00	10,000.00	320,799.60	4,634,803.48	5,581,903.92
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		9967011222010001	262,560.00	0.00	0.00	0.00	124,620.00	137,940.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					262,560.00	0.00	0.00	0.00	124,620.00	137,940.00
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	ค่าตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน		9967011231040001	48,000.00	0.00	0.00	4,000.00	16,000.00	28,000.00
รวมค่าตอบแทน					48,000.00	0.00	0.00	4,000.00	16,000.00	28,000.00
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับโครงการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายขบวนรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการประชุมประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่น	9967011232030001	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
รวมค่าใช้สอย					30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ					340,560.00	0.00	0.00	4,000.00	140,620.00	195,940.00
งานบริหารงานคลัง	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		9967011322010001	2,241,960.00	0.00	0.00	0.00	1,086,480.00	1,155,480.00
งานบริหารงานคลัง	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง		9967011322030001	60,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
งานบริหารงานคลัง	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		9967011322070001	456,720.00	0.00	0.00	0.00	226,920.00	229,800.00
งานบริหารงานคลัง	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินพิเศษต่างๆ ของพนักงานจ้าง		9967011322080001	36,000.00	0.00	0.00	0.00	20,860.00	15,140.00

งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	รหัสงบประมาณ (เชื่อมระบบ e-GP)	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนคืน (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องดับเพลิง		9967012133160001	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	ค่าวัสดุ	วัสดุจางา		9967012133200001	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
รวมค่าวัสดุ					90,000.00	8,400.00	0.00	0.00	6,178.00	92,222.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					835,200.00	8,400.00	0.00	56,850.00	342,138.00	444,612.00
งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้โดมฯซึ่ง มีบริการ	โปรแกรมประชาสัมพันธ์ ขีปนาวุธทางบก	9967012332010001	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่าย รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการฝึกอบรม ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	9967012332030001	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่าย รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการฝึกอบรม จากสมทบป้องกันภัย พลเรือน	9967012332030003	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่าย รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการพัฒนาคัด กรองและตรวจ กรอง	9967012332030002	100,000.00	0.00	9,000.00	27,000.00	47,415.00	16,585.00
รวมค่าใช้สอย					400,000.00	600.00	9,000.00	27,000.00	47,415.00	317,185.00
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					400,000.00	600.00	9,000.00	27,000.00	47,415.00	317,185.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น		9967021122010001	751,680.00	0.00	0.00	0.00	366,180.00	385,500.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง		9967021122030001	42,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงาน จ้าง		9967021122070001	211,080.00	0.00	0.00	0.00	105,300.00	105,780.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					1,004,760.00	0.00	0.00	0.00	492,480.00	512,280.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าตอบแทน	ค่าชาน้ำ		9967021131040001	120,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	70,000.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษา บุตร	เงินช่วยเหลือการศึกษา ข้าราชการพนักงาน ประจำ	9967021131050001	34,600.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	20,200.00
รวมค่าตอบแทน					154,600.00	0.00	0.00	0.00	64,400.00	90,200.00
งานระดับก่อน เรียนและประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการ รับรองและพิธีการ	ทำรับรอง	9967021232020001	10,000.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	6,150.00
งานระดับก่อน เรียนและประถม ศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่าย รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในชมรม	9967021232030001	20,000.00	0.00	0.00	0.00	19,995.00	5.00
งานระดับก่อน เรียนและประถม ศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่าย รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดสระจันทร์	9967021232030002	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
งานระดับก่อน เรียนและประถม ศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่าย รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการจัดนิทรรศการด้าน วิชาการเด็กปฐมวัยศูนย์ พัฒนาเด็กวัดสระจันทร์	9967021232030005	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
งานระดับก่อน เรียนและประถม ศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่าย รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการจัดนิทรรศการด้าน วิชาการเด็กปฐมวัยศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กใน ชมรม	9967021232030006	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
งานระดับก่อน เรียนและประถม ศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่าย รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการพัฒนาแหล่ง เรียนรู้ระดับปฐมวัยศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	9967021232030003	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
งานระดับก่อน เรียนและประถม ศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่าย รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการปฐมวัยเอนก ภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนา ศูนย์พัฒนาเด็กวัดสระจันทร์	9967021232030007	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
งานระดับก่อน เรียนและประถม ศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่าย รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการอบรม/ประชุม ปกครองในการจัดการศึกษา และการเลี้ยงดูบุตรศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กใน ชมรม	9967021232030004	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
งานระดับก่อน เรียนและประถม ศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่าย รายจ่ายอื่น ๆ	รายจ่ายตามโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่าย สถานศึกษา	9967021232030008	1,848,700.00	0.00	0.00	0.00	833,976.00	1,014,724.00
รวมค่าใช้สอย					2,888,700.00	0.00	0.00	116,000.00	1,294,721.00	1,477,979.00
งานระดับก่อน เรียนและประถม ศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		9967021233020001	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
งานระดับก่อน เรียนและประถม ศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		9967021233030001	1,889,516.00	0.00	0.00	0.00	1,010,762.25	878,753.75
รวมค่าวัสดุ					1,909,516.00	0.00	0.00	0.00	1,010,762.25	898,753.75

งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	รหัสงบประมาณ (เชื่อมระบบ e-GP)	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		9967024122070001	560,000.00	0.00	0.00	0.00	215,280.00	344,720.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินพิมพ์ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		9967024122080001	36,000.00	0.00	0.00	0.00	13,566.00	22,434.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					2,366,720.00	0.00	0.00	0.00	1,084,746.00	1,281,974.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	ค่าตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน		9967024131040001	170,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	120,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9967024131050001	34,000.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	31,900.00
รวมค่าตอบแทน					204,000.00	0.00	0.00	0.00	52,100.00	151,900.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	โครงการจ้างเหมาขนส่งวัสดุ	9967024132010003	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	9967024132010002	228,000.00	0.00	0.00	133,000.00	93,800.00	1,200.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9967024132010001	80,000.00	0.00	0.00	30,400.00	22,235.58	27,364.42
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณอื่น ๆ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	9967024132030001	30,000.00	0.00	0.00	0.00	5,136.00	24,864.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ	ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	9967024132030002	30,000.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	26,100.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		9967024132040001	750,000.00	0.00	100,000.00	77,852.00	222,549.00	349,599.00
รวมค่าใช้สอย					1,218,000.00	0.00	100,000.00	241,252.00	347,620.58	529,127.42
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		9967024133010001	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		9967024133020001	100,000.00	0.00	0.00	0.00	39,345.00	60,655.00

งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	รหัสงบประมาณ (เชื่อมระบบ e-GP)	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		9967024133070001	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		9967024133080001	150,000.00	0.00	0.00	0.00	45,749.20	104,250.80
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		9967024133140001	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
รวมค่าวัสดุ					610,000.00	0.00	0.00	174,000.00	85,094.20	350,905.80
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ทางเกษตร	จัดซื้อรถพ่วงแทรกเตอร์	9967024141040001	1,287,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,287,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์					1,287,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,287,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าชดเชยสัญญาแบบปริมาตรที่ได้ (ค่า K)		9967024142180001	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน					5,735,720.00	0.00	100,000.00	415,252.00	1,569,560.78	3,650,907.22
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		9967024422070001	864,000.00	0.00	0.00	0.00	378,000.00	486,000.00
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินพิมพ์ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		9967024422080001	96,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	54,000.00
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนอื่น ๆ		9967024422120001	96,000.00	0.00	10,000.00	0.00	16,000.00	70,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					1,056,000.00	0.00	10,000.00	0.00	436,000.00	610,000.00
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		9967024431030001	0.00	30,000.00	0.00	0.00	6,720.00	23,280.00
รวมค่าตอบแทน					0.00	30,000.00	0.00	0.00	6,720.00	23,280.00
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งมูลฝอย	ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอย	9967024432010002	0.00	480,000.00	0.00	250,417.57	139,404.83	90,177.60
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อเก็บขยะมูลฝอย	9967024432010001	216,000.00	0.00	0.00	126,000.00	88,800.00	1,200.00
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการจ้างเหมาบุคลากรภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเก็บขยะมูลฝอยและงานอื่น ๆ	9967024432030001	108,000.00	0.00	0.00	63,000.00	44,400.00	600.00

งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	รหัสงบประมาณ (เชื่อมระบบ e-GP)	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		9967024432040001	300,000.00	0.00	0.00	79,710.00	157,310.00	62,980.00
รวมค่าใช้สอย					624,000.00	480,000.00	0.00	519,127.57	429,914.83	154,957.60
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		9967024433070001	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		9967024433080001	300,000.00	0.00	0.00	0.00	86,462.00	213,538.00
รวมค่าวัสดุ					400,000.00	0.00	0.00	0.00	86,462.00	313,538.00
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					2,080,000.00	510,000.00	10,000.00	519,127.57	959,096.83	1,101,775.60
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างเสริมสุขภาพของชุมชน	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		9967025122010001	571,560.00	0.00	0.00	0.00	227,760.00	343,800.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					571,560.00	0.00	0.00	0.00	227,760.00	343,800.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างเสริมสุขภาพของชุมชน	ค่าตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน		9967025131040001	72,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	42,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างเสริมสุขภาพของชุมชน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9967025131050001	10,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	8,000.00
รวมค่าตอบแทน					82,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	50,000.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างเสริมสุขภาพของชุมชน					653,560.00	0.00	0.00	0.00	259,760.00	393,800.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณอื่น ๆ	โครงการแก้ไขปัญหาคาร์บอนตกเกณฑ์ จปฐ.	9967025232030004	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณอื่น ๆ	โครงการจำหน่ายบริการ	9967025232030005	120,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	90,000.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณอื่น ๆ	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพพระตะบิ่น	9967025232030003	30,000.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	5,300.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณอื่น ๆ	โครงการพัฒนาศึกษาภาพภูมิผลสุรินทร์	9967025232030001	50,000.00	120,000.00	0.00	169,130.00	0.00	870.00

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณอื่น ๆ	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	9967025232030002	100,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	30,000.00
รวมค่าใช้สอย					310,000.00	120,000.00	110,000.00	169,130.00	24,700.00	126,170.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดขอนแก่น อําเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	9967025261020001	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00
รวมเงินอุดหนุน					0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					310,000.00	157,500.00	110,000.00	169,130.00	24,700.00	163,670.00
งานกีฬาและนันทนาการ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณอื่น ๆ	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลโนนสมบูรณ์	9967026232030002	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
งานกีฬาและนันทนาการ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณอื่น ๆ	โครงการส่งเสริมรักกีฬาชมรมกระเชย	9967026232030001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
รวมค่าใช้สอย					130,000.00	0.00	30,000.00	0.00	100,000.00	0.00
รวมงานกีฬาและนันทนาการ					130,000.00	0.00	30,000.00	0.00	100,000.00	0.00
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณอื่น ๆ	โครงการประเพณีทอดผ้าป่าพรานชา	9967026332030001	40,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	10,000.00
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณอื่น ๆ	โครงการประเพณีวันสงกรานต์ตำบลโนนสมบูรณ์	9967026332030005	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณอื่น ๆ	โครงการร่วบวงสรวง 10 ลัทธิศักดิ์สิทธิ์เมืองขอนแก่น	9967026332030004	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณอื่น ๆ	โครงการลอยกระทงตำบลโนนสมบูรณ์	9967026332030002	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00

งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	รหัสงบประมาณ (เชื่อมโยงระบบ e-GP)	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
งานศาลาเนา วัดเขารวมท้องถิ่น	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ไทย	996702632030003	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
รวมค่าใช้จ่าย					140,000.00	60,000.00	80,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00
งานศาลาเนา วัดเขารวมท้องถิ่น	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	โครงการเงินอุดหนุน งาน บุญประเพณีบุญกัณฑ์ข้าวใหญ่ และของดีอำเภอบ้านแฮด	9967026361020001	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
รวมเงินอุดหนุน					0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
รวมงานศาลาเนาวัดเขารวมท้องถิ่น					140,000.00	90,000.00	80,000.00	0.00	90,000.00	60,000.00
งานส่งเสริมการ เกษตร	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	ทำขอมเมฆมงคลส่งน้ำ	9967032132030001	100,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	57,000.00
งานส่งเสริมการ เกษตร	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิม พระเกียรติ	9967032132030002	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
งานส่งเสริมการ เกษตร	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	9967032132030003	100,000.00	30,000.00	0.00	0.00	123,250.00	6,750.00
รวมค่าใช้จ่าย					250,000.00	30,000.00	0.00	0.00	166,250.00	113,750.00
งานส่งเสริมการ เกษตร	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า		9967032134010001	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	214,598.62	785,401.38
รวมค่าสาธารณูปโภค					1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	214,598.62	785,401.38
รวมงานส่งเสริมการเกษตร					1,250,000.00	30,000.00	0.00	0.00	380,848.62	899,151.38
รวมทั้งหมด					62,329,000.00	856,500.00	856,500.00	1,705,054.17	26,715,670.62	33,908,275.21